

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗/๓๐ ๕๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๔๑๔/๑๘๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน
๑,๔๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕
ในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
ตามชนิด เช่น สินค้าเกษตร เนื้อไก่ ไก่ไข่ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น จากสมาคม/ผู้ค้าปลีก/ค้าส่ง/
Supplier ในพื้นที่ เพื่อบริการจำหน่ายในจุดจำหน่าย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความเห็นชอบการขอรับ
การสนับสนุนงบกลาง รายการดังกล่าวแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาขอเรียนว่า ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว
นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๑,๔๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน
ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล แล้วแต่กรณี
ตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๓) ตามขั้นตอนต่อไป และขอให้กระทรวงพาณิชย์ขอทำความตกลงในรายละเอียดค่าใช้จ่าย
กับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การที่ระดับราคาสินค้าปรับเพิ่มสูงขึ้นมาก ส่งผลต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยตรง
ซึ่งอาจจะประกอบด้วยหลายสาเหตุ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมหารือและวางแผนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเพื่อการบริโภค ตั้งแต่
ในระดับต้นน้ำ (การผลิต) กลางน้ำ (การแปรรูป) จนกระทั่งปลายน้ำ (การจำหน่าย) ให้มีระดับราคาที่เหมาะสม
และสามารถสะท้อนต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการวางแผนความมั่นคงทางอาหารของไทยในอนาคต

/๒. การจัดจุด...

๒. การจัดจุดจำหน่ายสินค้า เห็นควรให้มีความกระจายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๓. การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีลักษณะโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ได้เคยดำเนินการไปแล้ว จึงเห็นควรที่กระทรวงพาณิชย์รวบรวมประมวลผล และประเมินความสำเร็จของโครงการในลักษณะเดียวกัน เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๗